

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM
ĐOÀN CHỦ TỊCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 280 /ĐCT-HVPNVN

V/v Liên kết, hợp tác với Học viện Phụ nữ
Việt Nam trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,
phụ nữ và xây dựng hình ảnh Học viện

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2022

Kính gửi: Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh, thành phố

Học viện Phụ nữ Việt Nam là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, được Thủ tướng Chính phủ thành lập theo Quyết định số 1558/QĐ-TTg vào ngày 18 tháng 10 năm 2012 trên cơ sở nâng cấp Trường cán bộ Phụ nữ Trung ương. Năm 2020, Học viện đã được kiểm định và đạt chuẩn quốc gia về chất lượng cơ sở giáo dục đại học. Học viện có chức năng: (1) Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội LHPN các cấp, cán bộ nữ trong hệ thống chính trị; cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn để đáp ứng nhu cầu của các tầng lớp phụ nữ; (2) Đào tạo trình độ đại học, sau đại học ở nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm phục vụ cho sự phát triển đất nước; (3) Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao chất lượng đào tạo của Học viện.

Năm 2022 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, đồng thời kỷ niệm 10 năm thành lập và 62 năm ngày truyền thống của Học viện Phụ nữ Việt Nam. Để góp phần xây dựng tổ chức Hội, phong trào phụ nữ và quảng bá rộng rãi hình ảnh Học viện đến đông đảo hội viên, phụ nữ và cộng đồng, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đề nghị Ban Thường vụ Hội LHPN các tỉnh, thành phố quan tâm triển khai có hiệu quả các hoạt động sau đây:

1. Tổ chức khảo sát, cập nhật nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của đội ngũ cán bộ Hội các cấp trong địa bàn quản lý; chủ động đề xuất, khai thác kinh phí (theo phân bổ ngân sách TW cho Đề án 1893 hoặc ngân sách địa phương, nguồn khai thác dự án..); phối hợp với Học viện Phụ nữ Việt Nam hoặc Phân hiệu Học viện để tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Tích cực, chủ động kết nối giữa Học viện với Trường chính trị của tỉnh, thành phố để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ nữ; bồi dưỡng, cập

nhật về bình đẳng giới, lãnh đạo, quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị.

2. Chủ động kết nối, đăng ký với Học viện Phụ nữ Việt Nam (thông qua Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ) để tổ chức các khóa học miễn phí trên hệ thống đào tạo trực tuyến của Học viện về khởi nghiệp kinh doanh, về công nghệ cho hội viên, phụ nữ nhằm góp phần giúp phụ nữ phát triển toàn diện, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh, cuộc sống. Đây là những khóa học có chất lượng đã được các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, chuyên gia đầu tư xây dựng và cung cấp miễn phí thông qua hệ thống học tập của Học viện. Các địa phương đăng ký, phối hợp tổ chức các khóa học trực tuyến cho hội viên, phụ nữ trong năm 2022 sẽ được Học viện hỗ trợ một phần kinh phí tuyển sinh và quản lý lớp theo quy định.

3. Hỗ trợ tích cực để thông tin, hình ảnh của Học viện ngày càng phổ biến rộng rãi đến hội viên, phụ nữ và xã hội, nhất là thông qua các nhóm Zalo/Facebook... của các cấp Hội, chi hội, tổ phụ nữ. Thông tin, tài liệu giới thiệu về Học viện, thông tin tuyển sinh đại học, sau đại học, tuyển sinh và xét tuyển đại học được cập nhật thường xuyên, đầy đủ trên trang Thông tin tuyển sinh của Học viện Phụ nữ Việt Nam tại địa chỉ: www.tuyensinh.hvpnv.edu.vn. Khi có điều kiện, chủ động kết nối với truyền hình địa phương để tuyên truyền về hình ảnh, hoạt động của Học viện, gắn kết hoạt động của Học viện với các cấp Hội phụ nữ. Học viện có trách nhiệm xây dựng tài liệu truyền thông, giới thiệu về Học viện gửi đến các cấp Hội nghiên cứu, hỗ trợ.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ:

1. Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ, Học viện Phụ nữ Việt Nam, điện thoại: (024)3.7757212, 0983122281.

2. Phòng Đào tạo, Học viện Phụ nữ Việt Nam, điện thoại: (024)3.775.1750, 0826.228899.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban Tổ chức TW Hội;
- HVPN Việt Nam;
- Lưu: VT.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Tôn Ngọc Hạnh